

ประกาศรายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level)

อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันศุกร์และเสาร์ จำนวน 13 ครั้ง ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561



สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ  
Thailand Digital Government Academy

ที่	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	Confirm เรียบร้อยแล้ว	ใบสมัคร	หนังสือ อนุมัติตัวบุคคล
1	นาย	กรีชเพชร	ชัยช่วย	รองอธิบดีกรมเจ้าท่า	กรมเจ้าท่า	1	1	1
2	พลเอก	คุณวุฒิ	หม่อมแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก	กองทัพบก	1	1	1
3	นาย	ชยธรรม์	พรหมศร	รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	1	1	1
4	นางสาว	ชลิตา	เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์	หอภาพยนตร์	1	1	1
5	พลเอก	ชัยพฤกษ์	อัยยะภาคย์	ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย	กองทัพบก	1		
6	รศ.นพ	เชิดชัย	นพณณ์จารัสเลิศ	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช	โรงพยาบาลศิริราช	1		
7	นาย	โชตินรินทร์	เกิดสม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กระทรวงมหาดไทย	1		
8	นาย	ณรงค์	บุญใหญ่	ที่ปรึกษาการพัฒนากระบะราชการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	1	1	
9	ว่าที่ร.ต.	ธนะสิทธิ์	เอี่ยมอนันชัย	รองอธิบดีกรมอุตุฯมหาวิทยาลัย	กรมอุตุฯมหาวิทยาลัย	1	1	
10	นางสาว	นันทวัน	วงศ์ขจรกิติ	รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	1	1	1
11	นาย	ประศักดิ์	บัณฑิตภาค	รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท	กรมทางหลวงชนบท	1	1	1
12	พลตำรวจโท ดร.	ปิยะ	อุทาลัย	ผู้อำนวยการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1	1	
13	ดร.	พงษ์วิภา	หล่อสมบุรณ์	รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	1	1	1
14	นาย	พรชัย	จุฬามาศ	ที่ปรึกษาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 10	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	1	1
15	ดร.นพ.	ไพโรจน์	บุญศิริคำชัย	รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	1	1	
16	พันเอกหญิง	รัชนิพร	มคดผล	รองผู้อำนวยการ	กรมการสื่อสารทหาร	1		
17	พลเอก	รุ่ง	กลวิมล	ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	1		
18	นางสาว	วันเพ็ญ	นิโครวนจารัส	รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	1	1	1
19	นาย	วัลลภ	กิตติวัฒน์	รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1	1	1
20	นาย	วิญญู	เกียรติวัฒน์	รองผู้ว่าการด้านการตลาด	การยาสูบแห่งประเทศไทย	1	1	
21	นางสาว	วิลาวัลย์	วีระกุล	ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน	สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน	1		
22	นาย	ศักดิ์ชัย	แดงอ้อ	รองอธิบดีกรมการปกครอง	กรมการปกครอง	1	1	
23	นาย	ศิริพงศ์	พฤทธิพันธุ์	รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1		
24	รศ.ดร.	ศุภาวัฒน์	ลาวัณย์วิสุทธิ์	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	1		
25	นาย	สำราญ	สาราบรรณ	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	1	1	1
26	นาง	สิริมา	ศิริบุญเจริญเวช	รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1		
27	นาย	สุพงษ์	ยศสิงห์คำ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	1	1	1
28	นาย	สุเมธ	มิโสด	ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกระทรวงแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	1	1	1
29	พลโท นพ.	สุรเดช	จารุจินดา	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก	กองทัพบก	1		
30	นาย	สุรพล	ชามาตย์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1		
31	นาย	อลงกรณ์	เจริญภักดิ์	รองผู้ว่าการด้านนโยบาย	การยาสูบแห่งประเทศไทย	1		
32	นางสาว	อัมพร	ชาติบุษยมาศ	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	1	1	1
						32	19	12

หมายเหตุ

- กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องทำหนังสือเป็นทางการ และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันอบรมวันแรก เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด เพื่อให้ผู้ที่ยังเหลือที่นั่งในลำดับถัดไปได้เข้าร่วม
- ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการฯ รับทราบเงื่อนไขของกสสทสิทธิ์ภายหลัง และ/หรือไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จนครบโปรแกรมจะมีผลทำให้ผู้ที่มีรายชื่อและหน่วยงานของผู้ที่มีรายชื่อจะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ และ/หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจาก สพร. และ ทีดีจีเอ
- สพร. และทีดีจีเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถือเป็นที่สุด